

ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

<p><b>เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)</b></p>	<p>1) รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2) เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3) รายงานการติดตาม และวิเคราะห์ ผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการ (Monitor) และข้อเสนอแนะเพื่อส่งสัญญาณล่วงหน้า (early warning) 4) คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5) รายงานการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6) การจัดทำร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7) รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 8) เอกสารร่างตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>ความก้าวหน้าในการดำเนินการ : ผลผลิตของโครงการทั้งหมดจำนวน 8 ผลผลิตข้างต้น ดำเนินการครบถ้วน ยกเว้นคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากการกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักหลายหน่วยงาน ต้องรอรายละเอียดเพื่อจัดทำเกณฑ์ในการประเมินส่วนราชการ ทำให้ไม่สามารถจัดทำคู่มือฯ ที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะดำเนินการจัดทำคู่มือฯ ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป</p>
<p><b>เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)</b></p>	<p>ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรี</p>
<p><b>ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ</b></p>	<p>ร้อยละการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ร้อยละ 100 โดยพิจารณาจากผลการประเมินส่วนราชการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>

ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน	กิจกรรมหลักที่ 1	ความก้าวหน้า
	1. การตรวจและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ดำเนินการสรุปผลการประเมินผลส่วนราชการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จ
	2.การจัดทำแบบประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และการติดตามและวิเคราะห์ผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการ (Monitor)	จัดทำเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ และนำข้อมูลเข้าในระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (e SAR) รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน จากข้อมูลในระบบ e SAR เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของส่วนราชการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการ ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานการติดตาม และวิเคราะห์ผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการ (Monitor) และข้อเสนอแนะเพื่อส่งสัญญาณล่วงหน้า (early warning) และแจ้งให้ส่วนราชการทราบแล้ว
	3. การจัดทำคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ปรับลดกิจกรรมเนื่องจากการกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักหลายหน่วยงานต้องรอรายละเอียดเพื่อจัดทำเกณฑ์ในการประเมินส่วนราชการ ทำให้ไม่สามารถจัดทำคู่มือฯ ที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนได้ทันในปีงบประมาณ

ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ ประจำปีงบประมาณที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

		พ.ศ. 2565 ซึ่งจะดำเนินการจัดทำคู่มือฯ ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
<b>กิจกรรมหลักที่ 4</b>	<b>ความก้าวหน้า</b>	
4. การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว และจัดทำรายงานการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว	
<b>กิจกรรมหลักที่ 5</b>	<b>ความก้าวหน้า</b>	
5. การจัดทำร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ดำเนินการจัดทำร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ	
<b>กิจกรรมหลักที่ 6</b>	<b>ความก้าวหน้า</b>	
6. การประชุมหารือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ	ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จำนวน 1 ครั้ง จากเดิมที่กำหนดไว้ 3 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดประชุมอีก จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 74,000 บาท	

ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ ประจำปีงบประมาณที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

	กิจกรรมหลักที่ 7	ความก้าวหน้า
	7. เอกสารร่างตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ดำเนินการจัดทำร่างตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน(Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (2) การจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ และ (3) รายได้จาก การท่องเที่ยว แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ	ผลการดำเนินงานสนับสนุนกลไกการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในการขับเคลื่อน ภารกิจสำคัญของรัฐบาล นำไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น	ผลการดำเนินงานสนับสนุนกลไกการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย	ผลการดำเนินงานสนับสนุนกลไกการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ	
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	
แผนความมั่นคงแห่งชาติ	

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย	2,763,450
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	2,581,902
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	2,581,902
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ	มีการปรับวงเงินงบประมาณโครงการรวม จากเดิม จำนวน 2,763,250 เป็นวงเงินงบประมาณรวมใหม่ จำนวน 2,705,022 บาท และมีการปรับลดกิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดทำคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดประชุมหารือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จำนวน 2 ครั้ง รวมจำนวนเงินที่ปรับลด 114,000 บาท และค่าบริการวิชาการ จำนวน 9,120 บาท รวมค่าใช้จ่ายที่ปรับลดงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 123,120 บาท

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดำเนินงาน	โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการส่วนราชการดำเนินการตามกิจกรรมครบถ้วน และได้รับผลผลิตตามแผนที่กำหนด ได้แก่ 1) รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2) เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3) รายงานการติดตาม และวิเคราะห์ ผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการ (Monitor) และข้อเสนอแนะเพื่อส่งสัญญาณล่วงหน้า (early warning) 4) รายงานการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5) การจัดทำร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6) รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และ 7) เอกสารร่างตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
----------------	---

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

<b>ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน</b>	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ต้องปรับรูปแบบกิจกรรมการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
<b>ข้อเสนอแนะ</b>	-